



โพลล์อีสานชีวแรงคนเลือกพรรค

โพลล์มมส.ชี้คนอีสานเลือกผู้แทนเป็นพรรคมากกว่าบุคคล แม้จะเสื่อมศรัทธาแก่การเมืองที่ย้ายพรรค แต่เปอร์เซ็นต์การเดินทางมาใช้สิทธิที่ระบุในโพลล์สูงมากถึง 87.94% ส่วนประเด็นการตัดสินใจเลือกพรรคใดนั้น ทุกอาชีพระบุเหมือนกันว่า อยู่ที่ประวัติและผลงานของแต่ละพรรค

ขอนแก่น - วันที่ 23 ตุลาคม ผศ.บุญเลิศ สดสุขชาติ รองประธานศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่น และนายสุทิน คลังแสง เลขาธิการศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แถลงผลการสำรวจประชามติเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง ศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่น มมส.ร่วมกับ ศูนย์ข่าวภาคอีสานเครือข่ายเครือข่าย หรือเรียกว่า โพลล์มมส.ครั้งที่ 2

ทั้งนี้ ขบวนการในการจัดทำโพลล์ ด้วยการจัดทำแบบสอบถาม และใช้นิติบัญญัติโท ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกส่งตัวอย่างโดยตรงใช้โทรศัพท์สอบถามความเห็น และตีพิมพ์ แบบสอบถามในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับอีสานในพื้นที่ 19 จังหวัดของภาคอีสาน

รองประธานศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่นฯ กล่าวว่า การสำรวจประชามติครั้งที่ 2 จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 14 ต.ค.-20 ต.ค. โดยทางศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่น ร่วมกับศูนย์ข่าวภาคอีสาน เครือข่ายเครือข่าย ได้ร่วมกันหารือกำหนดประเด็นเนื้อหาในแบบสอบถามของโพลล์ ซึ่งมีคำถาม 5 ข้อ คือ 1.ความเห็นเกี่ยวกับการย้ายพรรคของนักการเมือง 2.เรื่องการไปใช้สิทธิ 3.การเลือกบุคคลทำอย่างไร 4.การเลือกพรรคการเมืองจะใช้ชื่ออะไรเป็นเกณฑ์ และ 5.หากเลือกตัวบุคคลจะพิจารณาจากสิ่งใด “เราได้ออกแบบสอบถามไปทั้งสิ้น 2,000 ได้รับคำตอบตอบกลับมา 1,016 ฉบับ

ด้านนายสุทิน คลังแสง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะเลขานุการ ศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่นฯ กล่าวเสริมว่า การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่แบ่งเป็นกลุ่มอาชีพ อาชีพ ภูมิสำเนาเขตเมือง ชนบท

1.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการย้ายพรรคของนักการเมือง พบว่า เสื่อมศรัทธา 51% เห็นใจ 23.69% เฉย ๆ 24.38% 2.เกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งตอบว่าจะไปใช้สิทธิ 87.56% ไม่ไปใช้สิทธิ 2.47% ยัง

ไม่แน่นอน 9.97% 3.การเลือกตั้งครั้งนี้ จะพิจารณาให้ความสำคัญเรื่องอะไรเป็นอันดับแรก คำตอบคือ พรรคการเมือง 59% บุคคล 40.70% 4.หากเลือกเป็นพรรคจะพิจารณาจากอะไรเป็นอันดับแรก คำตอบคือ นโยบายพรรค 40.26% หัวหน้าพรรค 13.45% ประวัติและผลงานพรรค 41.15% ขนาดความมั่นคงของพรรค 2.27% และอื่นๆ 2.87%

และ 5.หากเลือกผู้สมัครจะ พิจารณาจากอะไรเป็นอันดับแรก คำตอบคือ บุคลิกภาพส่วนตัว 2.99% ความรู้ความสามารถ 61.49% ผลงาน 32.44% เงินที่แลกเปลี่ยน 1.29% และอื่นๆ 1.79%

นายสุทิน กล่าวอีกว่าผลการสำรวจก็ได้สะท้อนให้เห็นว่า การตัดสินใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นั้น เปอร์เซ็นต์ของการเลือกเป็นพรรคจะสูงกว่าเรื่องตัวบุคคล

“เรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้มีการแบ่งขั้วทางการเมืองชัดเจน ผู้สมัครบางพรรคได้พยายามที่จะปลุกกระแสชาวอีสาน ให้เลือกพรรคการเมืองหนึ่ง เพื่อจะได้นายกรัฐมนตรีคนอีสานจึงทำให้ผลการสำรวจออกมาเป็นเช่นนี้” นายสุทินกล่าว